

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH  
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  
NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 2021**

-----

**1. Tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp**

Theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, trong ngày 20/7, Đồng Tháp ghi nhận 66 ca dương tính (gồm 06 ca đã công bố trong Bản tin sáng nay), tăng 13 ca so với ngày 19/7.

Cụ thể, có 44 ca trong các cơ sở cách ly tập trung; 11 ca trong khu vực phong tỏa; 02 ca về từ vùng dịch (Bình Dương). Có 09 ca trong cộng đồng, phát hiện thông qua test nhanh sàng lọc. Mời theo dõi tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh [tại đây](#).

**2. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm lực lượng phòng, chống dịch Covid-19**

Đến thăm và động viên tinh thần lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát Covid-19, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng chúc các cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên nhiều sức khỏe, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, cùng với địa phương vượt qua giai đoạn khó khăn này, sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đến thăm Tổ Nhân dân tự quản số 1 thuộc địa bàn xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh và Tổ Nhân dân tự quản số 4 thuộc địa bàn phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra doanh nghiệp “3 tại chỗ”**

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch, mặc dù có khó khăn hơn so với trước nhưng đây là một trong những giải pháp giúp doanh nghiệp vừa đảm bảo sản xuất không bị gián đoạn, vừa phòng, chống dịch bệnh.

Để đảm bảo nguồn thực phẩm cho bếp ăn của các công ty, cũng như hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết nối với các doanh nghiệp thực hiện nội dung này. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**4. Đồng Tháp có 31 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện**

31 bệnh nhân được xuất viện trong hôm nay, trong đó 03 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, 01 bệnh nhân tại Bệnh viện Phục hồi chức năng và 27 bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến Trường Quân sự tỉnh (cơ sở cũ).

Bệnh nhân đã được xét nghiệm 3 lần liên tục và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, hiện nay tình trạng sức khỏe tốt. Sau khi nhận quyết định ra viện, các bệnh nhân được đưa về nơi cư trú.

Những bệnh nhân này được hướng dẫn cách ly, theo dõi tại nhà 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong ngày thứ 7 và 14. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**5. Tinh thần lạc quan, “khí chất sen” sẽ vượt qua đại dịch**

Đó là niềm tin, hy vọng của em Hồ Hoàng Vũ - học sinh lớp 12A2, Trường Trung học phổ thông Phú Điền, huyện Tháp Mười được thể hiện trong bức thư gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa.

Hồ Hoàng Vũ gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới ông Phạm Thiện Nghĩa – người lãnh đạo của vùng Đất Sen hồng, cùng với các cấp chính quyền, lực lượng chức năng đã làm việc liên tục không mệt mỏi để chống chọi lại sự lây lan của dịch bệnh; cảm ơn những cán bộ y tế, y bác sĩ đã và đang làm việc tại tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch đã không quản ngày đêm mà chịu đựng những rủi ro trong công tác phòng, chống Covid-19 và cảm ơn những cán bộ trong lĩnh vực truyền thông đã đưa tin về Covid-19, góp phần truyền đi những thông tin chính xác, kịp thời tới bà con tỉnh nhà. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH  
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

---

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung  
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập  
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày  
VÕ THANH TOÀN**

**CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP**

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: [www.dongthap.gov.vn](http://www.dongthap.gov.vn)

Email: [banbientap@dongthap.gov.vn](mailto:banbientap@dongthap.gov.vn)

Điện thoại: 02773.853949